

ชื่อปัญหาพิเศษ	การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ชื่อผู้เขียนปัญหาพิเศษ	กิริพัฒน์ สรรพกุล
สาขาวิชา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
ปีการศึกษา	2553

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองระนอง 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองระนอง 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองระนอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นายกเทศมนตรีเมืองระนอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองระนอง 419 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง แบบสอบถามมาตรฐานประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยหาค่า t -test และ F -test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ใช้วิธี LSD (Least Significant Difference)

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลที่มีต่อสภาพและความต้องการในการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองระนอง สภาพความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว น้ำพุร้อนรักษะวาริน ด้านสภาพกายภาพโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 87.3 ด้านการบริการและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 82.8 ด้านการรักษาดูแลสุขภาพแวลล่อม คิดเป็นร้อยละ 97.0 สภาพความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ ด้านสภาพกายภาพโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 94.8 ด้านการบริการและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 95.0 ด้านการรักษาดูแลสุขภาพแวลล่อม คิดเป็นร้อยละ 98.0 สภาพการพัฒนางานประกอบของการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองระนอง การให้บริการภัตตาคารและร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองระนอง มีความพร้อมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 85.8 ระดับความต้องการในการพัฒนาของประชาชนและนักท่องเที่ยวในภาพรวม อยู่ในระดับมาก จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองระนอง 3 ประเด็นแรก ประชาชนควรให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองระนอง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว และควรเพิ่มศูนย์บริการนักท่องเที่ยว